



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัดเปิดโรงสกัดน้ำมันปาล์มรองรับผลผลิตจากสมาชิก กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะสหกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัตถุดิบที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์ม

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมโรงสกัดน้ำมันปาล์มของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด หลังเปิดเครื่องผลิตน้ำมันปาล์มมา 1 ปี รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกได้ปีละประมาณ 200,000 ตัน พร้อมเสนอให้นำ ทะลาย ปาล์มเปล่าและกะลาปาล์มที่ได้เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในชุมชน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงสกัดน้ำมันปาล์มของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ว่า สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2514 สมาชิกแรกตั้งมีจำนวน 439 คน และได้เปิดรับสมาชิกเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 3,649 คน ทุนดำเนินงาน 214 ล้านบาท ธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันจากสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี 2519 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 85,000 ไร่ และสามารถรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันจากสมาชิกสหกรณ์ประมาณวันละ 500-1,000 ตันทะลาย ซึ่งแต่เดิมสหกรณ์ขนส่งปาล์มน้ำมันที่รวบรวมได้จำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนในจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ผลผลิตเกิดการสูญเสีย คุณภาพปาล์มลดลง และขายได้ราคาต่ำ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการสูญเสียน้ำหนักปาล์มสดจากการขนส่งเฉลี่ยปีละ 380 ตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 9 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายจากการขนส่งเฉลี่ยปีละ 26 ล้านบาท สหกรณ์จึงริเริ่มสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบนพื้นที่ 120 ไร่ เพื่อมารองรับผลผลิตจากสมาชิก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งโรงงานดังกล่าวสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2554 มีขนาดกำลังการผลิต 45 ตันทะลายต่อชั่วโมง และใช้วัตถุดิบปาล์มน้ำมัน 1,080 ตันต่อวัน หรือกว่า 200,000 ตันต่อปี

ในปีแรกของการดำเนินธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สหกรณ์รับซื้อผลผลิตปาล์มทะลายและปาล์มร่วงจากสมาชิก มูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาท สามารถขายผลผลิตที่ได้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม ทั้งน้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม กะลาปาล์ม เส้นใยและขี้เถ้าเป็นเงินกว่า 1,500 ล้านบาท และยังมีแผนในการจัดทำโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ขนาดกำลัง 2 เมกกะวัตต์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ 150 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอให้ทางสหกรณ์นำของเสียที่เกิดขึ้นจากการสกัดน้ำมันปาล์ม เช่น ทะลายปาล์มเปล่า กะลา ไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในชุมชนหรือขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมองถึงสถานการณ์ในระยะยาว สหกรณ์ต้องสร้างการพึ่งพาตนเองไว้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ชาวสวนปาล์มมีรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ำมัน ขณะเดียวกันได้เสนอแนวคิดให้สหกรณ์จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ไปเรียนต่อในสายอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรหรือด้านการแปรรูปปาล์มน้ำมัน เพื่อนำความรู้กลับมาทำประโยชน์ให้กับสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อธุรกิจของสหกรณ์ในอนาคตด้วย